

Fema phê duyệt \$14 triệu cho các trường học, văn phòng cảnh sát trường quận Lee

Release Date: Tháng 3 23, 2023

LAKE MARY, Fla. – Chương trình Hỗ trợ Cộng đồng của FEMA đã phê duyệt hai khoản tài trợ để hoàn trả cho Học khu Quận Lee và Văn phòng Cảnh sát trường Quận Lee các chi phí khẩn cấp ứng phó với bão Ian.

Học khu đã được phê duyệt khoản tài trợ là \$10,069,446. Sau cơn bão ngày 28 tháng 9 năm 2022, học khu đã tiến hành sửa chữa khẩn cấp, xử lý nấm mốc, dọn dẹp mảnh vụn, thoát nước ngập, kiểm tra an toàn và lắp đặt máy phát điện tạm thời.

Văn phòng Cảnh sát trường Quận Lee đã được phê duyệt khoản tài trợ trị giá \$4,180,612 để hoàn trả chi phí giữ an ninh cho đám đông dân cư, tiếp cận và kiểm soát giao thông, rào chắn, tìm kiếm và cứu hộ, gia cố mái nhà, chèo sóc y tế, dọn dẹp mảnh vụn, phân phối vật tư, chiếu sáng, bao cát, vật bịt, máy phát điện, nhiên liệu và các chi phí khác.

Chương trình Hỗ trợ Cộng đồng của FEMA có trách nhiệm cấp \$32.8 triệu (phần của liên bang) cho Quận Lee và tổng cộng \$106 triệu cho tất cả những người dân trong Quận Lee.

Chương trình Hỗ trợ Cộng đồng của FEMA cung cấp các khoản trợ cấp cho chính quyền tiểu bang, bộ tộc và địa phương cộng đồng như mất sự chắc chắn tài chính, nhân, bao gồm các nhu cầu thực phẩm, các cộng đồng có thể nhanh chóng ứng phó và phục hồi sau các thảm họa hoặc trường hợp khẩn cấp.

Người dân làm việc với FEMA để xây dựng các dự án và phạm vi công việc. FEMA có trách nhiệm cấp vốn cho các dự án qua Florida Division of Emergency Management (FDEM) sau khi được phê duyệt lần cuối. Khi có trách nhiệm thực hiện một dự án, FDEM sẽ hợp tác chặt chẽ với những người dân để hoàn tất quy trình tài trợ và bắt đầu thanh toán. FDEM có sẵn các quy trình để thi đấu các dự án bổ sung tài trợ để cung cấp cho các cộng đồng địa phương nhanh nhất có thể.



FEMA

Page 1 of 2

?? bi?t thông tin m?i nh?t v? s? ph?c h?i c?a Florida sau c?n bão lan, hãy truy c?p floridadisaster.org/info và fema.gov/disaster/4673. Theo dõi [FEMA Region 4 \(@femaregion4\)](https://www.fema.gov/region4) / [Twitter](https://twitter.com/femaregion4) và t?i [facebook.com/fema](https://www.facebook.com/fema).



FEMA

Page 2 of 2